



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 หน้า 11

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ม.นอกระบบ ไทยพร้อมแค่ไหน?

"อิสระ คล่องตัว ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร ได้อย่างเบ็ดเสร็จ"

นี่คือ "คำหวาน" ล่อใจให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยของรัฐ เห็นดีเห็นงามกับการ "แปรสภาพ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ" กลายเป็น "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" หรือ "ม.นอกระบบ" เผือก ร้อน ! ที่รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ กำลังเผชิญชะตากรรม

ว่ากันว่า อุณหภูมิความร้อนแรงของ ม.นอกระบบ ปะทุขึ้นที่เมื่อ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนปัจจุบัน ประกาศเดินหน้าเร่งรัดให้มหาวิทยาลัยของรัฐที่ เหลืออีก 20 แห่ง ต้องออกนอกระบบภายในเวลา 1 ปี ของรัฐบาลนี้ ด้วยการผลักดันร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากนั้นเตรียมส่งต่อให้ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" หรือ สนช. พิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้

ไม่เพียงเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือทบวงมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างเดิม ได้เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยของรัฐสร้าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย ถึงมีรัฐมนตรีศึกษาฯ ภายในระยะเวลากระชั้นชิด ชนิดที่เรียกได้ว่า การนำร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ไม่ได้ผ่านการประชาพิจารณ์ หรือได้รับความเห็นชอบจาก ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยแม้แต่แห่งเดียว

จากนั้นเพียง 7 วัน รัฐมนตรีศึกษาฯ ได้นำร่าง พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สจพ.) ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.และผ่านความเห็นชอบ มีเพียง ม.ขอนแก่น แห่งเดียวที่ขอลอดร่างออกไปเพื่อกลับมาทบทวนใหม่

ถัดมาอีกหนึ่งสัปดาห์ เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ศ.ดร.วิจิตร ได้นำร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ซึ่งได้รับความเห็นชอบทั้ง 3 ร่าง ท่ามกลางเสียงคัดค้านของนิสิต นักศึกษาจาก 5 สถาบันภายใต้การนำของสหพันธ์นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) รวม 50 ชีวิต

สนนท.ออกแถลงการณ์คัดค้านการออกนอกระบบถึงมีนายฯ ด้วยเห็นว่า "รัฐบาลชุดปัจจุบัน ขาดความชอบธรรมในการใช้อำนาจ ดังนั้น จึงไม่ควรกำหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะไม่ควรผลักดันนโยบายแปรรูปการศึกษา

เนื่องจากขณะนี้ยังขาดการมีส่วนร่วมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งนโยบายดังกล่าวยังก่อให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

และสร้างปัญหาให้กับคนส่วนใหญ่ไม่ให้อาจเข้าถึงการศึกษาได้ สนทน.ซึ่งเคลื่อนไหว คัดค้านเรื่องดังกล่าวมาตลอด จึงเรียกร้องให้มีการยกเลิกนโยบายการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ และให้รัฐบาลเร่งคืนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด"

ทว่า ภายหลังกการประชุม ครม.ในวันเดียวกันนั้น คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล "สุรยุทธ์ 1/2" ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนอกระบบเพิ่มอีก 3 แห่ง แกม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน ยืนยันไม่ล้มนโยบายออกนอกระบบ เพียงแต่เน้นความ "สมัครใจ" หากมหาวิทยาลัยไหนไม่พร้อมก็ไม่ต้องออก

หากถามว่า มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย มีความพร้อมที่จะออกนอกระบบหรือไม่ นั้น ยังไรค่าตอบที่ชัดเจน เพราะมีทั้งประเภทที่พร้อมและประเภทที่ไม่พร้อม ด้วยเหตุผลต่างๆ กันไป

ที่สำคัญ เกรงกันว่า เม้อออกนอกระบบไปแล้ว ในยุคเปิดเสรีการศึกษาที่มีการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศสูงนั้น อาจจะทำให้มหาวิทยาลัยไปไม่รอด ด้วยข้อเท็จจริงการจัดการศึกษาของไทยรัฐยังไม่เปิดกว้าง หรือสนับสนุนให้แข่งขันกับนานาชาติได้

เหนือสิ่งอื่นใด การอุดมศึกษาในไทยยังไม่ใช้การศึกษาเพื่อการส่งออก หรือการศึกษาเพื่อธุรกิจ เหมือนประเทศสหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย นั่นเอง!

0ทีมข่าวการศึกษา0